

Số: 60/BC-MNAL

An Linh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục Năm học 2022 -2023

Thực hiện Công văn 353/PGDĐT-CNTT ngày 03/10/2023 của Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023;

Thực hiện Công văn số 163/PGDĐT-CNTT ngày 22/5/2023 báo cáo thống kê cuối năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023. Trường Mầm non An Linh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023 như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tổng số CBGV: 28/26 nữ; Trong đó:

CBQL: 02 người, trong đó nữ: 03

Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 17/17 nữ

Nhân viên: 8/6 nữ. (Trong đó: Kế toán: 01; Bảo vệ: 02; Phục vụ: 01; Cấp dưỡng: 4)

Trình độ tin học: + Chứng chỉ tin học A hoặc tương đương: 10

+ Chứng chỉ tin học B hoặc tương đương: 11

2. Số lớp và số học sinh hiện tại (Tính đến ngày 25/5/2023)

Khối/lớp	Nhà trẻ	Mầm	Chồi	Lá	Tổng cộng
Số lớp	2	2	2	2	8
Tổng số học sinh	35	49	48	62	194
Số học sinh nữ	17	25	24	28	94
Số học sinh tăng /giảm so với năm học trước	Giảm 4	Tăng 15	Tăng 9	Giảm 2	Tăng 24 cháu
Số học sinh bỏ học	0	0	0	0	0

3. Thiết bị phục vụ công tác quản lý, giảng dạy:

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng: 25 máy (2 máy xách tay)

Máy chiếu: 01 chiếc.

- Máy in: 5 chiếc.

- + Số máy tính phục vụ cho giáo viên, học sinh: 18
- + Số máy tính phục vụ cho nhân viên: 02
- + Số máy vi tính phục vụ quản lý: 03
- + Số máy vi tính kết nối Internet: 25

4. Thuận lợi, khó khăn

4.1. Thuận lợi

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của ngành, của các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương .

Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động trong công tác giảng dạy, đủ về số lượng , đảm bảo về chất lượng.

Nhà trường đã xây dựng và duy trì rèn luyện tốt các nề nếp dạy và học, đa số học sinh là con em nông dân nên chăm ngoan, đi học chuyên cần.

Nhà trường được trang bị đầy đủ các máy tính để phục vụ cho công tác giáo dục và công tác quản lý trẻ

Các máy tính được kết nối mạng Internet nên thuận tiện cho việc tra cứu cho đội ngũ.

4.2. Khó khăn

2/8 lớp chưa có bảng tương tác, máy vi tính, ti vi bị hư hỏng nhiều khi hư hỏng phải thay mới linh kiện với chi phí cao

Một vài giáo viên thể hiện phương pháp giảng dạy sáng tạo nhưng chưa mang lại hiệu quả cao và chưa chú ý phát huy tính tích cực của trẻ.

Nhà trường không có viên chức phục trách công nghệ thông tin chuyên trách nên cũng khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một số giáo viên lớn tuổi việc tiếp cận ứng dụng CNTT trong dạy học và tự nghiên cứu còn hạn chế.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO

Nhà trường đã triển khai Công văn 353/PGDDĐT-CNTT ngày 03/10/2023 của Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023 đến toàn thể CB-GV-NV.

Nhà trường đã chỉ đạo toàn thể viên chức, nhân viên thực hiện đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường, từ cán bộ đến giáo viên, nhân viên, gắn kết chặt chẽ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ với ứng dụng CNTT.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học

Trường đã kết nối 2 đường truyền internet của VNPT phục vụ cho việc sử dụng CNTT quản lý nhân sự và chăm sóc và giáo dục trẻ.

100% CB,GV, NV biết sử dụng máy vi tính, soạn bài và soạn thảo các văn bản trên máy vi tính.

17/17 giáo viên soạn giáo án điện tử để trình chiếu trên powpoint và áp dụng CNTT vào trong tất cả các hoạt động của trẻ.

17/17 giáo viên biết ứng dụng và sử dụng thành thạo trong ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

17/17 GV trong trường thường xuyên áp dụng CNTT vào trong các hoạt động của trẻ hàng ngày.

Giáo viên xây dựng kho học liệu số đảm bảo chất lượng theo từng khối tuổi, sử dụng các phần mềm để lập kế hoạch giáo dục trẻ. Những giáo viên có tay nghề sử dụng CNTT thành thạo và xây dựng kho học liệu điện tử của trường.

8/8 lớp có Zalo của nhóm lớp và thường xuyên tương tác, chia sẻ với phụ huynh về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và những hoạt động hàng ngày của trẻ tại trường.

2. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

Ban giám hiệu luôn quan tâm tổ chức chỉ đạo, quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục

Nhà trường đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành về thực hiện nhiệm vụ CNTT và chuyển đổi số.

Thực hiện có hiệu quả các hệ thống thông tin cụ thể :

Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ: <http://pcgd.moet.gov.vn>.

Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành(cSDL) tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn.

Nhà trường có trang website của trường và hướng dẫn CB,GV,NV sử dụng trang website của trường một cách có hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, văn bản qua thư điện tử giữa nhà trường với PGD&ĐT huyện Phú Giáo và các trường trong huyện.

Sử dụng tốt phần mềm quản lý: Phần mềm PMS về lập kế hoạch giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng, phần mềm MISA về quản lý tài chính, phần mềm quản lý tài sản.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, dự giờ và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt đối với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, trường.

100% viên chức, nhân viên thực hiện đồng bộ CSDL ngành giáo dục

20/20 viên chức đã cập nhật kịp thời các thông tin bổ sung trên phần mềm quản lý CBCCVC.

3. Triển khai hiệu quả công tác thống kê giáo dục

Nhà trường thực hiện báo cáo thống kê giáo dục định kỳ đúng thời hạn, đầy đủ và chính xác theo quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của phòng GDĐT.

Tổ chức rà soát, thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin về hồ sơ trường học, lớp học, học sinh, đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên), cơ sở vật chất và thiết bị trường học, tài chính đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật vào hệ thống Cổng thông tin GDĐT và hệ thống CSDL của Bộ GDĐT. Để đảm bảo chất lượng thông tin và báo cáo.

4. Công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của ngành; mở các đợt tập huấn về CNTT ở tại trường như: Cách viết tin bài đạt hiệu quả, kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học, các ứng dụng quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường

Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số cho giáo viên đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và làm công tác thống kê trong ngành Giáo dục trong nhà trường.

5. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT

Rà soát và có kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, làm việc trực tuyến. Duy trì 100% các lớp, các bộ phận kết nối internet.

Đầu tư 100% các lớp có đủ máy tính hoặc bảng tương tác ứng dụng CNTT, các thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

6. Kết quả ứng dụng CNTT trong công tác dạy - học

Trong năm học 2022-2023 các lớp học đều có ti vi, máy tính hoặc bảng tương tác. Giáo viên sử dụng thiết bị CNTT và tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt đa dạng như dạy học trình chiếu, tổ chức trò chơi, tổ chức cho trẻ học tiếng Anh qua phần mềm. Tổ chức tọa đàm, chơi trò chơi dưới hình thức trình chiếu cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong hoạt động ngày 20/10, 08/3....

Khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy: Đưa nội dung cán bộ giáo viên nhân viên ứng dụng CNTT vào tiêu chí thi đua giữa các tổ chuyên môn, các điểm trường.

100% cán bộ giáo viên đều tiếp cận các thiết bị CNTT hiện đại; 100% cán bộ giáo viên đã tham dự các hoạt động dạy có ứng dụng CNTT. Tuy nhiên số giáo viên thành thạo sử dụng các thiết bị kết nối để dạy học chưa nhiều.

7. Kết quả thực hiện trang thông tin điện tử (website)

Hiện nay trang thông tin điện tử của nhà trường đã đảm bảo về hình thức, nội dung; có tên miền, thiết kế giao diện banner phù hợp với đơn vị. Đã kết nối website với mạng xã hội như facebook, youtube, zalo.

Chỉ đạo bộ phận phụ trách thường xuyên viết bài, chia sẻ thông tin, hình ảnh hoạt động trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Tính đến thời điểm hiện tại số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh biết đến website của nhà trường: Số người truy cập 128.225 người, số lượt truy cập: 399.909 lượt.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Kính đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí cho nhà trường mua máy tính để thuận tiện trong việc tổ chức các hoạt động của trường đạt hiệu quả cao.

Mở các lớp bồi dưỡng tập huấn CNTT để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có điều kiện học tập, tiếp cận sử dụng trang thiết bị hiện đại.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyên đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022- 2023 của Trường Mầm non An Linh./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phú Giáo;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Hồng Cúc